



Title :	ม.แม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สิงห์คอปอเรชั่นตีวเข้ม เอ็สเอ็มอี ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่
Subject Heading 1 :	เอ็สเอ็มอี
Subject Heading 2 :	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Source :	เสียงเสรีภาพ, ปีที่ 20 ฉบับที่ 420 ปักษ์หลังเดือนมิถุนายน 2554 หน้า 11
Date :	8 July 2011

ม.แม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สิงห์คอปอเรชั่นตีวเข้ม เอ็สเอ็มอี ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่

15 มิ.ย. 54 ที่ห้องเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีการเปิดแถลงข่าวการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม หรือ sme เพื่อเปิดโอกาสและเสริมสร้างการเรียนรู้ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในเชียงรายและทั่วไปขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชวลิตย์ สุขอุดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท สิงห์คอปอเรชั่น จำกัด ร่วมแถลงข่าว

อธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง กล่าวว่ามหาวิทยาลัยและสิงห์เอ็สเอ็มอีเห็นความสำคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอ็สเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจึงจัดโครงการ

อบรมให้ความรู้ทางด้านการบริหารงาน การจัดการและการตลาดแก่ผู้ประกอบการภายใต้ชื่อโครงการ singha biz course entrepreneur ขึ้นซึ่งครั้งนี้จัดเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ เอ็สเอ็มอีให้มีความรู้ความสามารถตลอดถึงประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยการใช้หลักสูตรเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ

ตลอดระยะเวลาการอบรมจะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น ผศ.ดร.ธีรพันธ์ โล่ทองคำ ประธานกรรมการบริหาร บจก.ธูเคอะไลท์คอมมิวนิเคชั่น อ.อานันท์ชัย ไซยะประเสริฐย์ กรรมการเอสเอ็มอี ดีแคจ จาก ททบ.5 มาให้ความรู้ทั้งนี้ได้กำหนดการอบรมช่วงวันที่ 8.9.10 ก.ค. 54 และช่วงวันที่ 29 .30.31 ในเดือนเดียวกัน รับสมัครครั้งนี้ จำนวน 50 คน

ด้านนายชวลิตย์ สุขอุดม ผจก.อาวุโสฝ่ายการตลาดสิงห์กล่าวในโอกาสเดียวกันนี้ว่า สิงห์อยู่คู่กับคนไทยมา 70 กว่าปีอยู่ได้เพราะคนไทยสนับสนุนได้ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทยมาหลายปีและต่อเนื่องมาตลอด ให้โอกาสอย่างเต็มที่ไม่ต้องให้ปัญหาด้วย สโลแกนสิ่งที่มีความหมาย คุณภาพคน คุณภาพสังคม สอดคล้องกับสโลแกนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่า สร้างคน สร้างคุณภาพ สิ่งที่ไม่เจตนาในการหวังโฆษณา แต่มุ่งเน้นให้การสนับสนุนในเจตนาให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน จึงทำโครงการนี้ขึ้นมา ผู้สนใจเข้ารับการอบรมติดต่อและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สัปดาห์ก่อนการอบรม ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย หรือติดต่อสายด่วน 1104 โทรศัพท์ 0854401212 ชำระค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาทเมื่อผ่านการอบรมครบ 100% แล้วจะจ่ายเงินให้จนครบถ้วน